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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง 
สมัยวิสามัญท่ี ๒  ครั้งที่  ๑ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๘. 
วันจันทร์  ที ่  ๒๑  เดือน  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง   

....................................................... 

ผู้มาประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล  ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 

นายบุญนะ       ตามล 
นายบุญธรรม   แสนดวงแก้ว 
นายศิลปศาสตร์  สมฤทธิ์ 
นายทัดธน       หาดพรม 
นางสุภาภรณ์    รุ่งเรือง 
นายณรงค์       วังอินทร์ 
ว่าทีร่.ต. เอกชัย ท้าวหน่อ 
นางธัญญารัตน์  ปัญญา 
นายพิทยา        วิชัยยา 
นางสันฤทัย      แก้วใส 
นายชเณรินทร์   บัวผัน 
นางประกอบ     ไชยชนะ 
นายวิฑูร          วรัญสิรภพ 
นายอนันต์        สุริยศ 
นายอภิวัฒน์      สอดส ี
นางละเอียด      เตชะเสนา 
นายรุ่ง             อินต๊ะวงค ์
นางระเบียบ      กะรัตน์ 
นางบุญทุม        สุขใจ 
นายอ านวย       สงคราม 
นายประสิทธิ์     สุริยา 

ประธานสภา อบต.เมืองจัง 
รองประธานสภาอบต.เมืองจัง 
เลขานุการสภาฯอบต.เมืองจัง 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ 

บุญนะ        ตามล 
บุญธรรม     แสนดวงแก้ว 
ศิลปะศาสตร์  สมฤทธิ์ 
ทัดธน          หาดพรม 
สุภาภรณ์      รุ่งเรือง 
ณรงค์           วังอินทร์ 
เอกชัย          ท้าวหน่อ 
ธัญญารัตน์     ปัญญา 
พิทยา           วชิัยยา 
สันฤทัย         แก้วใส 
ชเณรินทร์      บัวผัน 
ประกอบ        ไชยชนะ 
วิฑูร             วรัญสิรภพ 
อนันต์           สุริยศ 
อภิวัฒน์         สอดส ี
ละเอียด         เตชะเสนา 
รุ่ง                อินต๊ะวงค์ 
ระเบียบ         กะรัตน์ 
บุญทุม           สุขใจ 
อ านวย           สงคราม 
ประสิทธิ์         สุริยา 

 

     

 

 

 



2 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 

นายธีรศักดิ์           โคกมา 
นายม้าย              สงคราม 
นางยุพิน             ศรีแก้ว 
นายพิภพ            กุลวงค ์

รองนายก อบต. เมืองจัง 
รองนายก อบต. เมืองจัง 
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพฯ 
เกษตรต าบลเมืองจัง 

ธีรศักดิ์          โคกมา 
ม้าย             สงคราม 
ยุพิน             ศรีแก้ว 
พิภพ            กุลวงค์ 

 

 

        เริ่มประชุม   เวลา   ๐๙.๓๐  น. 

นายศิลปศาสตร์   สมฤทธิ์  เลขานุการสภาฯ 
                     ตรวจองค์ประชุม   เมื่อครบองค์ประชุม   จึงเสนอให้ประธานสภาฯกล่าวเปิดการ             
ประชุมสภาฯตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

นายบุญนะ   ตามล    ประธานสภาฯ 

                      ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม   ขอเชิญเลขานุการสภาฯได้อ่านประกาศ  - 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง และระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ 
นายศิลปศาสตร์  สมฤทธิ์  เลขานุการสภาฯ   
                      อ่านประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง   และระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุม
ทราบ  และเชิญประธานสภาฯด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
             

  ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ    
นายบุญนะ ตามล   ประธานสภา 
  ๑. ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต.เมืองจังทุกท่าน  ที่ได้ร่วมใจกันไปร่วมสวดอภิธรรมให้แก่
สมาชิกอบต. คือท่านมนัส ปัญญา และสามีของท่านสมาชิกอบต.จ าเนียร  ม้าแก้ว คือนายสุรพล มาแก้ว  ซึ่งได้
เสียขีวิต  ก็ขอขอบคุณแทนเจ้าภาพมา ณ โอกาสนี้ 
  ๒.   เมื่อวันที่ ๕-๗ กันยายน ที่ผ่านมา ผมได้เข้าร่วมประชุมกองทุนหมู่บ้านที่ จ.พิษณุโลก ซึ่ง
ไปร่วมในนามของอ าเภอ  สาระส าคัญเกี่ยวกับเงินกองทุนเพ่ิมให้กองทุนหมู่บ้าน  กองทุนละ ๑ ล้านบาท เพ่ือ
น ามากระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลของความร่วมมือมายังธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และกรุงไทย  เงินนี้เดิมจะน าลงสู่
หมู่บ้านเพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้านบริหารจัดการ แต่มีความเป็นห่วงว่า เงินจะไปติดค้างอยู่ที่ผู้น าเป็นส่วน
ใหญ่  การมีส่วนร่วมน้อย  กองทุนจึงได้น ามาบริหารจัดการโดยให้เป็นเรื่องการด าเนินการโดยกองทุน ให้ผ่าน
กองทุนหมู่บ้าน มาให้เป็นเงินยืมปลอดดอกเบี้ย ๒ ปี ปีที่ ๓ – ๕ จะต้องจ่ายดอกกับทางธนาคาร ประเด็น
ถกเถียงคือ กองทุนหมู่บ้านเดิมมีสมาชิกไม่เต็มทั้งหมู่บ้าน  จะท าให้ผู้ไม่ได้เป็นสมาชิกเสียเปรียบในการขอกู้เงิน 
ดังนั้น แบบในการขอกู้จะได้ปรับให้มีการสมัครสมาชิกด้วย เพ่ือผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกจะสามารถมาสมัครเป็น
สมาชิกได้ ๑. ให้ยึดระเบียบของกทบ.แห่งชาติ ๒. ให้ยึดตามกฎกติกาของหมู่บ้านที่เขียนเพิ่มข้ึนมาแล้วแต่ละ
กองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งจะก าหนด  ทั้งนี้ให้มีสิทธิ์ขอกู้เงินได้ ณ วันที่สมัครสมาชิก  จึงขอแจ้งให้ทุกท่านได้
ช่วยประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านให้ด้วย 
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            ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ ท่ี ๔ ครั้งที ่๒  ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
นายบุญนะ    ตามล   ประธานสภาฯ 
                      รายงานการประชุมสภาฯ  เลขานุการสภาฯได้ถ่ายเอกสารแจกให้แก่สมาชิกสภาฯทุกท่านไป
แล้ว  และรายงานการประชุมก็ได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว    และมี
สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ผ่านมา 
ที่ประชุม            มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.เมืองจัง สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี    -                 
พ.ศ. ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  ดว้ยคะแนนเสียง  ๑๙  เสียง  ไม่ออกเสียง  ๑ เสียง  
ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
             

  ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
                ๓.๑ เรื่องขอโอนงบประมาณงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ 
โครงการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ vhf/fm จ านวน  ๓,๖๙๐ บาท  เพื่อด าเนินการจัดซื้อเตียงเหล็ก ๒ 
ชั้น ๓ ฟุต   จ านวน ๑ หลัง   
       ๓.๒ เรื่องขอโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  ประเภทไฟฟ้าและวิทยุโครงการ
จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบvhf/fm จ านวน  ๒,๙๖๐ บาท  เพื่อด าเนินการจัดซื้อที่นอนขนาด ๓ ฟุต 
จ านวน ๒ ผืน  
       ๓.๓ เรื่องขอโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  ประเภทไฟฟ้าและวิทยุโครงการ
จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ vhf/fm  จ านวน ๖,๖๐๐  บาท  เพื่อด าเนินการจัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ ๙  ประตู 
จ านวน  ๑  หลัง  
 
นายบุญนะ  ตามล   ประธานสภา อบต. 
        เนื่องจากงบประมาณท่ีจะโอนตามหัวข้อ ๓.๑ – ๓.๓ เป็นเรื่องที่จะโอนเพ่ือน าไปใช้ในส่วนของ
งานกู้ชีพ-กู้ภัย  และได้โอนงบประมาณจากแผนงานการรักษาความสงบภายใน ประเภทไฟฟ้าและวิทยุฯ
เหมือนกัน  โดยจะโอนมาจัดซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการในด้านกู้ชีพ-กู้ภัย เหมือนกัน จึงขอให้
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องได้ชี้แจงพร้อมกันใน ๓ หัวข้อ  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ครับ 
นางยุพิน  ศรีแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุข 
         เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาและคณะผู้บริหารฯ  การโอนงบประมาณฯในครั้งนี้ สืบ
เนื่องมาจากการปรับแผนอัตราก าลังในส่วนของกู้ชีพและกู้ภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง  เพ่ือให้
งานกู้ชีพและกู้ภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จะท าการปรับอัตราก าลังของกู้ชีพ จ านวน 
๒ ท่าน ไปดูแลในส่วนของงานบรรเทาสาธารณภัยหรืองานดับเพลิง  ก็จะเหลือที่จะท าในส่วนของกู้ชีพ ๔ คน  
ส าหรับงานบรรเทาสาธารณภัยมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการช่วยเหลือได้อย่างฉับพลันทันที  ก็จะต้องมี
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การปฏิบัติงานในเวลากลางคืนเพื่อเตรียมความพร้อม  จึงต้องมีอุปกรณ์รองรับในการปฏิบัติงาน  ในส่วนที่จะ
ขอโอนก็จะมีเตียงเหล็ก ๒ ชั้น ๓ ฟุต  จ านวน ๑ หลัง ราคา ๓,๖๙๐ บาท  ที่นอนขนาด ๓ ฟุต จ านวน ๒ ผืน  
ราคา  ๒,๙๖๐  บาท และตู้ล็อคเกอร์ ๙ ประตู  จ านวน ๑ หลัง ราคา  ๖,๖๐๐  บาท  รายละเอียดตามบัญชี
โอนเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยเฉพาะล็อคเกอร์ ส าหรับใช้เก็บรักษาหรือดูแล
ทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน รวมอุปกรณท์ี่จ าเป็นต่างๆ ที่ใช้ในการท างาน  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละ
ท่าน  จึงเป็นที่มาของความจ าเป็นในการขอโอน ครั้งนี้ 
นายบุญนะ  ตามล  ประธานสภาฯ 
      ครับ  ตามท่ีทุกท่านได้ทราบ  เรามีเจ้าหน้าที่ในส่วนกู้ชีพ มาท างานตลอด ๒๔ ชั่วโมงเพ่ือบริการ
ทางด้านสุขภาพฯให้แก่ประชาชนชาวต าบลเมืองจัง   ที่มาโดยจิตอาสามีค่าตอบแทนในลักษณะจ้างเหมาซึ่ง
หากไม่มีจิตอาสาจริง ๆก็คงไม่มาท า  แต่ในสภาพความเป็นอยู่ก็ยังล าบาก ซึ่งในเรื่องนี้สภาฯมีความเป็นห่วง 
หากสิ่งใดที่สภาฯสามารถช่วยได้ อย่างเช่นในการโอนครั้งนี้ คิดว่าแต่ละท่านก็คงยินดีที่จะพิจารณาให้  อันจะ
เป็นประโยชน์ในการท างาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน ท่านอื่นๆ ไม่ทราบจะมีท่านใด
อภิปราย ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม   ไม่มีผู้ใดขออภิปรายเพิ่มเติม 
ประธานฯ  ครับ อย่างที่ได้น าเรียนไปแล้วว่า  เราจะขอความเห็นชอบในครั้งเดียวในญัตติ ๓ ข้อ คือ                     
๓.๑ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ 
โครงการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวทิยุระบบ vhf/fm จ านวน  ๓,๖๙๐ บาท  เพ่ือด าเนินการจัดซื้อเตียงเหล็ก ๒ ชั้น 
๓ ฟุต   จ านวน ๑ หลัง   
๓.๒ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  ประเภทไฟฟ้าและวิทยุโครงการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ระบบvhf/fm จ านวน  ๒,๙๖๐ บาท  เพ่ือด าเนินการจัดซื้อที่นอนขนาด ๓ ฟุต จ านวน ๒ ผืน  
๓.๓ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  ประเภทไฟฟ้าและวิทยุโครงการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ระบบ vhf/fm  จ านวน ๖,๖๐๐  บาท  เพื่อด าเนินการจัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ ๙  ประตู จ านวน  ๑  หลัง ไม่ทราบ
ว่า  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบการโอน
งบประมาณฯ ตาม ข้อ ๓.๑ – ๓.๓  ครับ 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  ๑๙ เสียง  ไม่ออกเสียง  ๑ เสียง  ไม่เห็นด้วย –  เสียง 
 
       ๓.๔ ขอโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  แผนงานการเกษตร 
จ านวน  ๕๐,๐๐๐ บาท แผนงานบริหารทั่วไป จ านวน ๘๘,๐๐๐ บาท  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
จ านวน  ๓๙,๑๕๐  บาท แผนงานสาธารณสุข  จ านวน  ๑,๐๐๐  บาท  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  จ านวน ๗๐,๐๐๐  บาท  และแผนงานการศึกษา จ านวน ๘๑,๘๕๐  บาท  รวมเป็นเงินจ านวน
ทั้งสิ้น  ๓๓๐,๐๐๐  บาท  เพื่อใช้ในซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลเมืองจัง   
 
นายบุญนะ  ตามล  ประธานสภาฯ 
                  ส าหรับการขอโอนงบประมาณรายจ่ายฯ เพ่ือใช้ในการซ่อมแซมถนนในพ้ืนที่ต าบลเมืองจัง 
เบื้องต้นทราบว่า  เราได้เตรียมการจะขอจ่ายขาดเงินสะสมที่จะใช้แก้ปัญหาหรือซ่อมแซมถนนเข้าสู่ที่ท ากิน 
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เพราะเหตุว่ามีการช ารุด  ประชาชนใช้เส้นทางอย่างยากล าบากเนื่องจากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาท าให้เกิด
ถนนช ารุด  แต่เมื่อมีงบประมาณเหลือจ่ายที่สามารถขอโอนมาจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหากรณีดังกล่าวได้  ก็ถือว่าเป็น
โอกาสที่จะสามารถใช้งบประมาณที่จ าเป็นในการแก้ปัญหาให้แก่ประชาชน  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯได้
ชี้แจงเพ่ิมเติม  ครับ 
นายศิลปศาสตร์  สมฤทธิ์  เลขานุการสภาฯ 
       เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภา  และคณะผู้บริหารฯที่เคารพ  ท่านโปรดดูบัญชีการโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทีได้แนบให้ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม ขอให้ท่านพิจารณาตาม
บัญชีการโอนงบประมาณรายจ่าย ฯในส่วนที่โอนตามข้อ ๓.๔ เริ่มแต่แผนงานการเกษตร แผนงานบริหารทั่วไป 
งานรักษาความสงบภายใน แผนงานสาธารณสุข แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และแผนงานการศึกษา 
ซึ่งมีท้ังการโอนงบประมาณท้ังโครงการและโอนเฉพาะจากเงินเหลือจ่าย  หมายถึง ด าเนินการไปแล้ว แต่มีเงิน
เหลือจ่าย ก็โอนมาใช้ในส่วนที่จ าเป็น  แต่บางโครงการก็เป็นงบประมาณท่ีสนับสนุนโครงการของส่วนราชการ
อ่ืน เมื่อไม่แสดงความประสงค์ท่ีจะขอรับงบประมาณฯไปด าเนินการ ก็ถือว่า ไม่ประสงค์ที่จะใช้งบประมาณจึง
โอนมาใช้ในส่วนที่จะต้องพัฒนาในด้านของการบริการประชาชน  ต่อไปครับ 
นางระเบียบ  กะรัตน์  สมาชิกสภาฯหมู่๙ 
                 เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารฯที่เคารพ  งบประมาณที่โอนในวันนี้ ก็
ถือว่าเป็นประโยชน์น ามาใช้แก้ปัญหาโดยไม่ต้องจ่ายขาดเงินสะสม แต่ไม่ดีตรงที่ว่า การก าหนดงบประมาณใน
แต่ละหมู่บ้านให้จ านวนเท่ากันหมด  ซึ่งส าหรับหมู่ ๙ ถนนเข้าสู่ที่ท ากินเกิดการช ารุดมาก แล้วประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ก็มีหลายหมู่ ทั้งหมู่ ๑,๔,๖ ก็มีพ้ืนที่ในเขตบ้านหมู่ ๙ จึงรู้สึกไม่ค่อยยุติธรรม  อยากเรียนถามฝ่าย
บริหารฯว่าใช้วิธีการพิจารณาอย่างไร 
นายอนันต์  สุริยศ  สมาชิกสภาฯหมู่ ๗ 
                 เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารฯที่เคารพ ส าหรับการแก้ปัญหาในเรื่อง
ของถนนเข้าสู่ที่ท ากิน  ทางบ้านสบยาว หมู่ ๗ ก็มีคือ ทางหมู่บ้านไม่ต้องการที่จะถมอย่างเดียว แต่อยากจะท า
ให้ดี มีการใช้รถเกรดเดอร์แต่ถ้าเข้ามาท าอย่างเร่งด่วน ขณะอยู่ในช่วงหน้าฝนอยู่ ก็คงจะไม่ท าให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
นายธีรศักดิ์  โคกมา   รองนายก อบต. 
                 เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา ที่เคารพ  ผมขออนุญาตชี้แจงคือ เบื้องต้นก็ได้มีการลง
ส ารวจในแต่ละหมู่ แต่บังเอิญมีงบประมาณในส่วนของเงินกระตุ้นเศรษฐกิจต าบลละ ๕ ล้าน ที่อ าเภอขอให้ช่วย
ในเรื่องการออกแบบแปลนต่างๆ รวมไปถึงในส่วนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ต าบลเมืองจังได้รับการอุดหนุน ๒ 
โครงการคือ โครงการปรับปรุงเครื่องสูบน้ าพลังไฟฟ้า ของบ้านเมืองจังเหนือ และโครงการประปาขนาดใหญ่ 
ของบ้านหมู่ ๑๐ อีก ทางช่างโยธาจึงได้มาปรึกษาขอด าเนินการในส่วนแบบแปลนของแต่ละหมู่บ้านจ านวน 
สามหมื่นบาทเท่าๆกัน เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว เพราะท าไม่ทัน เมื่อได้สอบถามทางส่วนการคลัง  ทราบว่ามีเงิน
ที่จะสามารถโอนได้ประมาณเท่านี้ ก็หวังทุกท่านคงจะเข้าใจ ส าหรับการจัดหาผู้รับจ้างได้ทราบว่า  มีแนวทาง
ใหม่ที่เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สามารถตกลงราคาได้ แต่ต้องรอหนังสืออย่างเป็นทางการ
ก่อน  ส่วนเรื่องความกังวลของบ้านหมู่ที่ ๗ จะได้น าปรึกษาท่านนายก อบต.อีกครั้งก่อนด าเนินการ 
นายบุญนะ  ตามล  ประธานสภาฯ 
                  ครับ  การโอนงบประมาณฯในครั้งนี้  เพ่ือน าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาถนนเข้าสู่ที่ท ากินที่เกิด
ความช ารุดเสียหายอันเป็นการช่วยเหลือประชาชน  หากไม่มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม  ผมจะขอมติที่ประชุม
เพ่ือเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนงานการเกษตร จ านวน  
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๕๐,๐๐๐ บาท แผนงานบริหารทั่วไป จ านวน ๘๘,๐๐๐ บาท  แผนงานรักษาความสงบภายใน จ านวน  
๓๙,๑๕๐  บาท แผนงานสาธารณสุข  จ านวน  ๑,๐๐๐  บาท  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จ านวน 
๗๐,๐๐๐  บาท  และแผนงานการศึกษา จ านวน ๘๑,๘๕๐  บาท  รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น  ๓๓๐,๐๐๐  
บาท  เพ่ือใช้ในซ่อมแซมถนนในพ้ืนที่ต าบลเมืองจัง  ครับ 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  ๑๙ เสียง  ไม่ออกเสียง  ๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  
 
                 ๓.๕ ขออนุมัติกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
นายศิลปศาสตร์  สมฤทธิ์   เลขานุการสภาฯ  
                 เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารฯที่เคารพอย่างสูง ผมขออนุญาตชี้แจง
ถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ. ๒๕๔๘) หมวด ๕ ข้อ ๕๙ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ “ ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความ
จ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้
อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
                  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง  ให้ขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น  หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล่าวที่ท าให้  ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
            ................................................................................................................. .........................” 
                ครับ เนื่องจากการขอโอนงบประมาณจากสภาฯ ในครั้งนี้  ได้ท าในช่วงใกล้จะสิ้นปีงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องขออนุมัติจากสภาฯ เพื่อกันเงินจ านวนที่โอนในข้อ ๓.๔ ที่สภาฯ
ได้เห็นชอบแล้ว จ านวน ๓๓๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือใช้จ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ โดยขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง ไปอีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ตามระเบียบดังกล่าวฯ ครับ 
นายบุญนะ  ตามล  ประธานสภาฯ 
                 ครับ  ก็ถือเป็นเรื่องที่จะต้องปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ เพ่ือให้การเบิกจ่ายเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง ไม่ทราบว่า ที่ประชุมจะมีท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ก็ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม   ไม่มีท่านใดคัดค้าน หรืออภิปรายเพิ่มเติม 
นายบุญนะ  ตามล   ประธานสภาฯ 
                 ส าหรับวาระนี้  เป็นวาระของการพิจารณาการขออนุมัติกันเงิน จ านวน ๓๓๐,๐๐๐  บาท เพือ่ใช้
จ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้างฯ เพื่อด าเนินการซ่อมแซมและแก้ปัญหาถนนเข้าสู่ที่ท ากิน ที่ช ารุด
เสียหายในเขตพ้ืนที่ต าบลเมืองจัง  หากไม่มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ผมขอมติเห็นชอบในการอนุมัติกันเงิน 
ในครั้งนี้  ครับ 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  ๑๙ เสียง  ไม่ออกเสียง  ๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
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            ระเบียบวาระที่ ๔  วาระอ่ืน ๆ 
นายพิภพ  กุลวงค์  เกษตรประจ าต าบลเมืองจัง 
               ผมมีโครงการที่จะมาแจ้งอยู่ ๔ โครงการ คือ 
๑. โครงการแรกเป็นโครงการส ารวจรายได้จากการเกษตรของสมาชิกในครัวเรือน  ก็ขอให้อสม.ของแต่ละ
หมู่บ้านไปส ารวจ ตามท่ีได้แต่งตั้งไป หมู่ ๑ คุณบุญนะ ตามล, หมู่ ๒ คุณสุภาภรณ์  รุ่งเรอืง, หมู่ ๓ คุณอนงค์
หมู่ ๔ คุณบุญธรรม แสนดวงแก้ว, หมู่ ๕ คุณพิทยา วิชัยยา, หมู่ ๖ คุณชเณรินทร์ บัวผัน, หมู่ ๗ คุณวิฑูร วรัญ
สิรภพ, หมู่ ๘ ท่านผู้ใหญ่เสาร์  ค ามูลอินทร์ หมู่ ๙ คุณระเบียบ กะรัตน์, คือ   หมู่ ๑๐ คุณอ านวย  สงคราม 
หมู่ ๑๑ คุณประสิทธิ์ สุริยา  เพ่ือจะให้ส ารวจรายได้ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร รายละเอียดจะอยู่ใน
เอกสารที่แจกให้ อธิบายคร่าวๆ ก็คือ รายได้ภาคเกษตรทั้งท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หมายถึงมูลค่าผลผลิต
ที่ประกอบการผลิตได้ในภาคการเกษตร  ทั้งขายและไม่ได้ขายในส่วนไม่ได้ขายให้ประเมินคิดเป็นมูลค่าด้วย 
เช่น ข้าวเอามากินได้กี่กระสอบ กี่กิโล ก็ประเมินมาเป็นรายได้  ส่วนรายได้นอกภาคเกษตร หมายถึง รายได้ที่
นอกกิจกรรมการเกษตรทั้งเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่ ค่าจ้าง เงินเดือนที่ได้รับจากการท างานให้กับ
บุคคลอื่น รายได้จากการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมฯเช่น การค้า ดอกเบี้ยเงินปันผล  เงินที่ได้รับการ
ช่วยเหลือเช่น บุตรส่งให้ เงินสงเคราะห์ เงินประกันสังคม เงินช่วยเหลือทางการเกษตร เช่น เงินช่วยเหลือ
ชาวสวนยาง เงินช่วยเหลือปลกูป่าของกรมป่าไม้ ค่าเช่าทรัพย์สินเช่น ที่ดิน บ้าน เงินได้รับจากการประกันภัย 
ฯลฯ ให้ส ารวจหมายความว่า คนใดมีหนี้สินมาก รัฐบาลอาจจะมีการช่วยเหลือเรื่องดอกเบี้ย โดยการสัมภาษณ์
แล้วให้ส่งคืนส านักงานภายในวันศุกร์ โดยมีค่าแบบส ารวจให้รายละ ๒ บาท  จึงขอให้ด าเนินการโดยเร่งด่วน 
๒.รัฐบาลได้ประกาศมาใหม่ ให้ส ารวจ ทบก ๐๑  พ้ืนที่การเกษตรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์สามารถข้ึนทะเบียนได้ 
เหมือนปี ๒๕๕๒- ๒๕๕๓  โดยจับจีพีเอส และท าการรวบรวมให้ผมเป็นชุดในแต่ละหมู่ ส่วนการที่จะน าไปให้
เช่า กรณีที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์จะไม่สามารถน าไปให้เช่าได้  จะต้องให้ผู้ที่เป็นเจ้าของจริงๆไปขึ้นทะเบียนไว้ โดย
รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้โอกาสให้เจ้าของที่ดินว่างเปล่าที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ไปขึ้นทะเบียนได้ ก็จะต้องรีบไป
ด าเนินการและขอให้ได้ข้อมูลจริงๆ ซ่ึงสามารถจะเริ่มด าเนินการจับจีพีเอส ตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงเดือนธันวาคม 
ขอให้เป็นข้อมูลที่แท้จริงจะได้ไม่เกิดปัญหาในอนาคต  ส าหรับวันที่ในการขึ้นทะเบียนการปลูกข้าวนาปี  ควรจะ
แล้วแต่หมู่บ้าน  โดยจะเขียนวันที่ที่จะลงทะเบียน ภายหลังจากการปลูกไปแล้ว ๑๕ วัน เพ่ือเป็นการรองรับ
หากเกิดมีภัยธรรมชาติขึ้น 
๓. โครงการจัดเวทีประชาคมแก้ไขวิกฤตภัยแล้งด้านการเกษตร โดยทางศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต า
ครั้งก่อนท่านนายกอบต.เคยท าไว้ช่วงหนึ่ง เนื่องจากโครงการใหม่นี้อยากจะให้แต่ละหมู่บ้านเสนอโครงการฯ
ขอให้ส่งภายในวันศุกร์ ถ้าโครงการเหมือนกันหลายหมู่ก็อาจจะเอามารวมกัน จะมีตัวอย่างที่เคยท า เช่นดาดล า
เหมือง โครงการพัฒนาระบบการผลิตที่สืบเนื่องมาจากระบบน้ า แยกเป็นกิจกรรมที่ ๑. คือเช่นการผลิตเมล็ด
พันธ์ข้าว มีหมู่ ๑,๒,๔,๕,๑๐ หมู่ไหนต้องการก็เพ่ิมมาได้ส าหรับภายใต้โครงการศูนย์ถ่ายทอดฯ วิธีการก็คือ
จัดท าข้อมูลสมาชิกชาวนาใหม่และเก่าพร้อมรับสมัครผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ๑.ฝึกอบรม
เทคนิคการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว๒.เทคนิคการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปน ๓.เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพพันธุ์ ๔.เทคนิค
การนวด ๕.เทคนิคการบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการแนะน าการปลูกพืชหลังนา  กิจกรรมที่ ๒ ก็คือกิจกรรมการปลูก
หญ้าเนเฟียร์เพ่ือเลี้ยงสัตว์  วิธีการคือ๑.จัดท าฐานข้อมูลเกษตรกรเลี้ยงวัว ๒. แนะน าการปลูกหญ้าเนเฟียร์  
โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักงานปศุสัตว์ภูเพียงและศูนย์การเรียนรู้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๓. ฝึกอบรม
การใช้หญ้าเนเฟียร์ส าหรับสัตว์ เป้าหมายเกษตรได้แกห่มู่ ๔,๗,๘,๙,๑๑  ถ้าหมู่อ่ืนจะเพ่ิมเติมก็แจ้งมาได้  
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กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพไม้-ผล (มะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง กล้วยไข่พันธุ์ก าแพงเพชร) กิจกรรมก็จะมีการ
พัฒนาคุณภาพมะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง และกล้วยไข่พันธุ์ก าแพงเพชร  จ านวน ๒๐๐ ต้น ณ บ้านใหม่สามัคคี 
หมู่ที๙่ โดยสนับสนุนพันธุ์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพ่ือเป็นแหล่งขยายพันธุ์ส าหรับเกษตรกรต าบลเมืองจัง จัดท า
ฐานข้อมูลมะม่วงและพันธุ์ที่ปลูก ฯลฯ ๓.อบรมให้ความรู้ในการขยายพันธุ์มะม่วง  ตัดแต่งก่ิง การบ ารุงรักษา 
การห่อผลมะม่วง การเก็บเก่ียว การตลาด เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง หมุ่ ๑ – ๑๑ การพัฒนาคุณภาพกล้วยไข่
พันธุ์ก าแพงเพชร อบรมให้ความรู้ผู้ปลูก การดูแลรักษา การเก็บเก่ียว การตลาด 

๔. โครงการส่งเสริมการท าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อป้องกันการก าจัดศัตรูพืช กิจกรรมการส่งเสริมการท าปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ(ปุ๋ยหมัก)  ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน ๑ ล้านบาท  ส าหรับโครงการฯที่เสนอจะเป็นภาพรวมของต าบล สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทุก
หมู่บ้านหากหมู่บ้านใดยังไม่ได้แจ้งสามารถแจ้งเข้ามาร่วมโครงการฯได้เลย 

นายอ านวย  สงคราม  สมาชิก อบต.หมู่ ๑๐ 
                  ขออนุญาตสอบถามการซ่อมแซมคลองส่งน้ าของบ้านหมู่ที่ ๕ ซึ่งมีปัญหาการรั่วตรงหน้าอนามัย
เก่า(เคยน าเสนอที่ประชุมสภาฯมาครั้งหนึ่ง) เวลาสูบน้ าด้วยไฟฟ้าของสถานีสูบน้ าบ้านหมู่ ๕ น้ าจะดันขึ้นและ
ไหลนองออกมาที่ถนนข้างบ้านพักและข้างบ้านลุงเขียว ช่วงก่อน สนง.ทางหลวงชนบท ก็มาติงว่าจะท าให้ถนน
ของทางหลวงชนบทเสียหาย ไม่ทราบว่าพอจะหางบประมาณฯมาซ่อมแซมได้หรือไม่  ฝากคณะผู้บริหารฯแจ้ง
ช่างไปส ารวจประมาณการให้ด้วย ส่วนการซ่อมแซมก็คงจะต้องหลังจากหมดฤดูท านาไปแล้ว ถึงจะท าการ
ซ่อมแซมได้ 
นายบุญธรรม  แสนดวงแก้ว  รองประธานสภาฯ 
                 ขอแจ้งความเดือดร้อนในเรื่องของประปา บ้านหมู่ ๔ ได้ท าหนังสือมาเดือนกว่าแล้ว วันนั้นไม่มี
น้ าใช้พี่น้องชาวบ้านเดือดร้อน เนื่องจากวาลว์ปิดเปิดใช้การไม่ได้  ได้สอบถามผู้ดูแลเวลาปั้มน้ าเต็มแล้ว มันรั่ว
จะย้อนลงมายังถังเก็บข้างล่าง เมื่อไปถามช่างถึงงบฯปี ๕๘ บอกว่าหมดไปแล้ว จึงขอแจ้งประธานฝากไปยังฝ่าย
บริหารให้ช่วยหางบมาด าเนินการให้ด้วย 
นายบุญนะ  ตามล   ประธานสภาฯ 
                  ขอแจ้งความคืบหน้าในเรื่องของงบฯโครงการต าบลละ ๕ ล้านบาท  จึงขึ้นอยู่กับช่างในการ
ประมาณการราคากลางในเรื่องของโครงสร้างทั้งการปรับปรุง,ซ่อมแซมอะไรก็ตาม ต้องมีแบบแปลนอิงราคา
กลางทั้งหมด ถ้าบ้านใดไม่มีแบบแปลนประมาณการจะไม่สามารถท าได้ ถึงโครงการจะผ่านแล้วก็ตาม ส าหรับ
เงินจ านวน สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทที่จะได้ไม่เหมือนเงิน sml โดยอ าเภอจะเป็นผู้จัดหาวัสดุมาให้ทั้งหมด ถ้า
เป็นครุภัณฑ์จะไม่ได้ อย่างกรณีของบ้านหมู่ ๑ โรงน้ าดื่มไม่ได้ ช่างบอกว่าเป็นครุภัณฑ์เขาไม่ไห้ และในการซื้อ
จะต้องเป็นไปตามราคากลาง อาจจะสูงกว่าราคาจริงซึ่งก็จะต้องเป็นไปตามนั้น คือใช้ราคากลางที่ช่างประมาณ
การเป็นหลัก ขอให้ท่านเข้าใจตามนี้ และขอให้ทุกท่านช่วยกันดูแล อย่าให้มีปัญหาการร้องเรียน ส่วนการ
ด าเนินการอยู่ที่หมู่บ้านว่าจะด าเนินการเองหรือจ้างเหมาก็จะระบุตามนั้น  อ าเภอจะพิจารณาโครงการฯภายใน
วันที่ ๒๓ แล้ววันที่ ๒๕ จะส่งโครงการเข้าจังหวัด ดังนั้นขอให้รีบส่งโครงการฯถ้าบ้านใดยังไม่ได้ส่งก็ขอให้ไปส่ง
โดยด่วน  ซึ่งบ้านหมู่ ๑ ก็จะส่งวันนี้ตอนบ่าย  ครับ   
 
 ปิดประชุม เวลา  ๑๒.๓๐ น. 
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     นายบุญธรรม แสนดวงแก้ว               นายทัตธน  หาดพรม               นางระเบียบ  กะรัตน์ 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม   กรรมการตรวจรายงานการประชุม   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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   ปิดประชุม  เวลา  ๑๕.๐๐  น. 
 
               
          ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                         ผู้รับรองรายงานการประชุม     
 
              ศิลปศาสตร์  สมฤทธิ์                                                     บุญนะ   ตามล 
  
          (นายศิลปศาสตร์  สมฤทธิ์)                                               (นายบุญนะ   ตามล) 
 
        เลขานุการสภา อบต. เมืองจัง                                           ประธานสภา อบต. เมืองจัง  
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 


